

Số: /CTr-UBND

Nghệ An, ngày tháng năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH Hoạt động đối ngoại tỉnh Nghệ An năm 2025

Thực hiện Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 1060-QĐ/TU ngày 31/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trên cơ sở định hướng công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của địa phương trong thời gian tới của Bộ Ngoại giao tại Công văn số 1349/BNG-CNV ngày 15/3/2024; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hoạt động đối ngoại tỉnh Nghệ An năm 2025, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đảng trên ba trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân; góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

2. Tích cực, chủ động mở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, trọng tâm là công tác ngoại giao kinh tế. Gắn kết chặt chẽ giữa hoạt động ngoại giao kinh tế với ngoại giao chính trị và ngoại giao văn hóa.

3. Nâng cao nhận thức về vai trò quan trọng của công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế gắn với việc triển khai hiệu quả đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường thu hút nguồn lực phục vụ phát triển bền vững của địa phương.

4. Bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị. Các hoạt động đối ngoại phải đảm bảo phù hợp, thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, toàn diện, sâu rộng, phù hợp với điều kiện của tỉnh.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tuyên truyền, quán triệt tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước về hoạt động đối ngoại¹.

- Tiếp tục quán triệt, phổ biến thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương, Bộ ngành liên quan đến công tác đối ngoại, bám sát nội dung đối ngoại trong Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các Chương trình hành động của: Chính phủ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX để xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các hoạt động đối ngoại của tỉnh và tổ chức triển khai thực hiện.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế và các quy định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác đối ngoại, đảm bảo sự thống nhất, chặt chẽ trong quản lý Nhà nước và phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện.

2. Đối ngoại Đảng

a) Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, chiến lược, kế hoạch của Trung ương về công tác đối ngoại. Tiếp tục thực hiện các hoạt động đối ngoại Đảng theo Đề án số 01-ĐA/TW ngày 03/03/2022 của Ban Bí thư về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng đến năm 2025 và Chương trình hành động số 92-CTr/TU ngày 23/8/2019 của Tỉnh ủy Nghệ An về thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 28/02/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

b) Tiếp tục nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng với các tỉnh của nước CHDCND Lào, tăng cường mối quan hệ đối ngoại với Đảng cầm quyền các nước có địa phương đã thiết lập quan hệ hợp tác với tỉnh nhằm góp phần tăng cường giao lưu hợp tác và tranh thủ sự ủng hộ của các chính đảng các nước đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

¹ Kế hoạch số 134-KH/TU ngày 02/11/2022 của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030; Kế hoạch số 682/KH-UBND ngày 06/10/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2022 - 2026 trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Kế hoạch số 120-KH/TU ngày 15/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 716/KH-UBND ngày 14/10/2022 của UBND tỉnh về triển khai Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; Quyết định số 6399/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh ban hành Đề án Hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh Nghệ An đến năm 2025; Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An...

3. Ngoại giao Nhà nước

a) Công tác hội nhập và hợp tác quốc tế

- Tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác với các tỉnh: Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bo Ly Khăm Xay, Khăm Muộn, Viêng Chăn, Sa Vẳn Na Khệt, Xay Xôm Bun (Lào), tỉnh Gifu (Nhật Bản), tỉnh Gyeonggi và thành phố Gwangju (Hàn Quốc), tỉnh Ulianốp (Liên bang Nga), Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), các tỉnh trong Hiệp hội các tỉnh sử dụng đường 8 và đường 12 của 03 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan trên tất cả các lĩnh vực, chú trọng hợp tác về đầu tư, thương mại, văn hóa du lịch, giáo dục... Chủ động kết nối, trao đổi thông tin, thực hiện hiệu quả các Biên bản ghi nhớ đã ký kết. Tổ chức Hội đàm cấp cao giữa tỉnh Nghệ An với các tỉnh: Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bo Ly Khăm Xay, Khăm Muộn, thủ đô Viêng Chăn (Lào).

- Tiếp tục thúc đẩy thiết lập mối quan hệ hữu nghị, hợp tác mới với một số các tỉnh, thành phố của các nước có nhiều điểm tương đồng và có tiềm năng, thế mạnh trong việc hợp tác phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa.

- Tăng cường các hoạt động tiếp xúc, làm việc với Đại sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế, hiệp hội các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam; Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, văn hóa với các nước, nhất là các nước trong khu vực Đông Bắc Á, ASEAN.

- Tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hữu nghị hợp tác giữa UBND huyện, thành thị với các địa phương nước ngoài đã ký kết thỏa thuận hợp tác, mở rộng các đối tác mới có tiềm năng và có nhu cầu hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa.

- Tổ chức, phối hợp tổ chức, tham dự các hoạt động kỷ niệm năm chẵn thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước như: Trung Quốc (18/01/1950-18/01/2025), LB Nga (30/01/1950-30/01/2025), Đức (23/9/1975-23/9/2025), Hoa Kỳ (11/7/1995-11/7/2025), Hungary (03/02/1950-03/02/2025), Ba Lan (04/02/1950-04/02/2025), Séc (02/02/1950-02/02/2025), Liên minh châu Âu (28/11/1990-28/11/2025), 30 năm ngày Việt Nam gia nhập ASEAN (28/7/1995-28/7/2025)...

- Dự kiến thỏa thuận quốc tế được ký kết: 05 thỏa thuận quốc tế (*Phụ lục 4 kèm theo*).

b) Công tác ngoại giao kinh tế

- Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

+ Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thu hút đầu tư; tăng cường sự phối hợp với các cơ quan Trung ương, liên kết với các địa phương, giữa cơ quan quản lý nhà nước với các tổ chức, hiệp hội nghề nghiệp trong công tác thu hút đầu tư. Xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư có mục tiêu, trọng tâm, trọng điểm; ưu

tiên tiếp cận các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đến từ các quốc gia có trình độ công nghệ tiên tiến.

+ Đa phương hóa, đa dạng hóa đối tác, hình thức đầu tư, kết nối hữu cơ với kinh tế trong nước nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng, phù hợp với mục tiêu phát triển ổn định, bền vững, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh, trật tự an toàn xã hội.

+ Lựa chọn tham gia các Đoàn công tác nước ngoài với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương và các Bộ ngành liên quan để thu hút đầu tư các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu...

+ Chủ động tổ chức các hoạt động thu hút đầu tư, trao đổi hợp tác và thúc đẩy quan hệ song phương với các địa phương nước ngoài đã ký kết thỏa thuận hợp tác và các đối tác: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Đài Loan, Hồng Kông...; đồng thời, mời các đoàn khách quốc tế, Hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức và doanh nghiệp nước ngoài đến thăm và tìm hiểu đầu tư kinh doanh tại Nghệ An như Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp Hồng Kông tại Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, Liên đoàn Kinh tế công nghiệp Thượng Hải...

+ Chủ động triển khai các dự án theo Danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh đã được ban hành phù hợp với quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- *Xúc tiến, thu hút nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA):*

+ Ưu tiên vận động thu hút các dự án hạ tầng thiết yếu: giao thông, thoát nước, hạ tầng đô thị, năng lượng sạch... các dự án viện trợ phát triển trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp gắn với chế biến, xuất khẩu và xây dựng nông thôn mới; phát triển các công trình thủy lợi kết hợp phòng chống, giảm nhẹ thiên tai; tạo việc làm kết hợp với xóa đói, giảm nghèo; nâng cao năng lực quản lý; hợp tác nghiên cứu và đào tạo trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, môi trường, khoa học công nghệ.

+ Tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương và nhà tài trợ để vận động, đề xuất các chương trình, dự án ODA trên địa bàn tỉnh. Chủ động tiếp cận nhà tài trợ, nhằm tranh thủ vận động các dự án có quy mô lớn theo định hướng ưu tiên của tỉnh đã được xác định trong danh mục ưu tiên vận động ODA, phù hợp với tiêu chí của nhà tài trợ. Tăng cường thúc đẩy hợp tác, vận động các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA của các đối tác, nhà tài trợ lớn như: Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW), Cơ quan

Phát triển Pháp (AFD), Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA)... để vận động, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ trên địa bàn tỉnh.

- *Vận động, thu hút viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO):*

+ Tăng cường phối hợp, liên hệ chặt chẽ giữa địa phương và các Bộ, ban, ngành Trung ương trong công tác vận động, tiếp nhận nguồn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức cho tỉnh Nghệ An đảm bảo lợi ích kinh tế gắn với an ninh đối ngoại.

+ Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

+ Tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài theo định hướng tại Quyết định số 1031/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh về Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 và Chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019-2025 đảm bảo kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với ổn định quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự xã hội. Tổng kết Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025.

+ Tích cực vận động nguồn viện trợ từ các Đại sứ quán và các tổ chức quốc tế, nhà tài trợ để vận động, đề xuất các chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức trên địa bàn tỉnh.

- *Xúc tiến thương mại, du lịch:*

+ Thực thi và tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTA) như CPTPP, EVFTA, UKFTA và các hiệp định thương mại mà Việt Nam là thành viên; nâng cao nhận thức và năng lực thực thi các cam kết FTA của doanh nghiệp; chủ động thực thi các nguyên tắc và luật lệ chung về thương mại quốc tế.

+ Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường xuất khẩu thông qua hoạt động kết nối cung cầu xuất khẩu, tham gia hội chợ triển lãm quốc tế, tổ chức các đoàn kết nối giao thương tại nước ngoài nhằm tìm kiếm, đa dạng hóa thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm xuất khẩu của tỉnh.

+ Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển du lịch Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035, Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững, Chương trình hành động số 55-CTr/TU ngày

04/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017-2030 nhằm phát huy thế mạnh tiềm năng, lợi thế về du lịch của tỉnh, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm gắn với nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, đa dạng hóa dịch vụ, xây dựng môi trường du lịch hấp dẫn để thu hút tăng lượng khách và mức chi tiêu của khách du lịch.

+ Tiếp tục xác định trọng tâm và đẩy nhanh, mở rộng hợp tác, liên kết, hợp tác và truyền thông, xúc tiến phát triển thị trường du lịch truyền thống, thị trường du lịch mới tại các nước trong khu vực ASEAN, Đông Bắc Á (Hàn Quốc, Mông Cổ) và một số nước Châu Âu (Nga, Pháp, Đức, Hà Lan, Ý...) và tham gia các hoạt động cùng với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch phát động các thị trường trong năm 2025.

c) Công tác thông tin đối ngoại, quản lý phóng viên, báo chí nước ngoài

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại nhằm quảng bá hình ảnh tỉnh Nghệ An tới các đối tác. Triển khai thực hiện các nội dung tại Kế hoạch thông tin đối ngoại tỉnh Nghệ An năm 2025 của UBND tỉnh Nghệ An. Đa dạng hóa phương thức, phương tiện thông tin đối ngoại như: xây dựng và sản xuất phóng sự, video, clip, bản tin... bằng nhiều thứ tiếng, các ấn phẩm ứng dụng truyền thông đa phương tiện, mạng xã hội vào mục đích thông tin, tuyên truyền đối ngoại một cách kịp thời và hiệu quả; làm tốt công tác phát ngôn, chủ động cung cấp thông tin cho báo chí; nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch. Định kỳ cập nhật, xuất bản Bản tin đối ngoại Nghệ An, các ấn phẩm, chuyên trang, chuyên mục thông tin đối ngoại khác. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại quy chế phối hợp quản lý vận hành cụm thông tin đối ngoại cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn. Tích cực quảng bá hình ảnh của tỉnh thông qua các sự kiện được tổ chức tại tỉnh và ở nước ngoài, các hoạt động tiếp xúc, trao đổi và hợp tác với các cơ quan báo chí nước ngoài.

- Tổ chức chặt chẽ, đúng quy định và thực hiện nghiêm túc công tác quản lý báo chí, phóng viên nước ngoài.

d) Công tác ngoại giao văn hóa

- Triển khai hiệu quả Kế hoạch số 317/KH-UBND ngày 20/5/2022 về triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Kế hoạch số 650/KH-UBND ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh về các hoạt động Văn hóa đối ngoại trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Tập trung công tác bảo tồn, phát huy và quảng bá các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt chú trọng tuyên truyền, quảng bá dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tăng cường giới thiệu lịch sử, văn hóa, con người Nghệ An thông qua hình ảnh các anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa cũng như những nét đẹp tiêu biểu của con người Xứ Nghệ. Phát huy giá trị công trình Chủ tịch Hồ Chí Minh tại các địa phương nước ngoài như: Ulianốp (LB Nga), Santiago (Chile), Newhaven (Anh). Quảng bá hình ảnh về bản sắc Nghệ An qua các hội nghị, hội thảo quốc tế và đoàn ra, đoàn vào, các lễ hội, sự kiện quan trọng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2025 và cử nhóm một số nghệ sỹ đi quảng bá dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh tại Đức gắn với kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Lòng ghép các hoạt động ngoại giao văn hóa trong việc triển khai các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh, nhằm tạo tính cộng hưởng trong mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

e) Công tác đối ngoại quốc phòng - an ninh

- *Công tác quản lý hệ thống mốc quốc giới:* Tổ chức quản lý và bảo vệ an toàn hệ thống mốc quốc giới, cọc dấu biên giới trên thực địa. Phối hợp chính quyền các tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn và Bo Ly Khăm Xay (Lào) tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân hai bên biên giới tham gia bảo vệ dấu hiệu đường biên giới, mốc quốc giới, cọc dấu biên giới; phối hợp tuần tra kiểm soát, phát hiện kịp thời những âm mưu phá hoại, ảnh hưởng đến an ninh chính trị vùng biên giới và những tác động tiêu cực ảnh hưởng đến các mốc quốc giới, cọc dấu biên giới đã xây dựng. Phối hợp tỉnh Xiêng Khoảng để xây dựng lại một số hạng mục của cột mốc đại số 405.1 tại cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn; phối hợp tỉnh Hủa Phăn tiếp tục giải quyết đề xuất việc xây dựng lại cột mốc quốc giới 390.

- *Công tác quản lý, bảo vệ biên giới đất liền, chủ quyền biển đảo:*

+ Tích cực triển khai Kế hoạch số 547/KH-UBND ngày 09/7/2024 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện quy hoạch cửa khẩu biên giới đất liền thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới đất liền, biển, đảo năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

+ Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án “Nâng cao hiệu quả hợp tác giúp đỡ các đại đội biên phòng của Lào tiếp giáp biên giới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023-2028 và những năm tiếp theo”; thực hiện tốt công tác đào tạo, tập huấn, giao ban, trao đổi tình hình an ninh biên giới, phòng chống tội phạm với lực lượng chức năng các tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bo Ly Khăm Xay (Lào).

+ Chỉ đạo tổ chức giao ban định kỳ, đột xuất giải quyết các vấn đề liên quan đến tình hình lãnh thổ, an ninh biên giới, quản lý hệ thống mốc quốc giới giữa các

huyện biên giới Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Anh Sơn, Thanh Chương, Con Cuông với các huyện biên giới đối diện của các tỉnh Xiêng Khoảng, Hua Phăn, Bo Ly Khăm Xay (Lào).

+ Phối hợp chặt chẽ, kịp thời với tỉnh Xiêng Khoảng để giải quyết vụ việc các phần mộ của người dân Lào trên lãnh thổ Việt Nam. Thực hiện kế hoạch đấu tranh, ngăn chặn hoạt động di cư trái phép của người Mông (Nghệ An) sang Lào; chỉ đạo tổ chức tiếp nhận các trường hợp đối tượng di cư, nhập cảnh vi phạm pháp luật do lực lượng chức năng phía Lào trao trả tại các cửa khẩu theo Thỏa thuận hợp tác.

+ Phối hợp tỉnh Hua Phăn, tỉnh Bo Ly Khăm Xay chỉ đạo các ngành chức năng tại các cặp cửa khẩu phụ Thông Thụ - Nậm Tạy, Thanh Thủy - Nậm On và các huyện biên giới triển khai thực hiện hiệu quả thỏa thuận tạo điều kiện cho phương tiện cơ giới đường bộ của hai tỉnh được phép vận chuyển người, hàng hóa qua lại cặp cửa khẩu phụ. Triển khai thủ tục phục vụ đầu tư xây dựng một số hạng mục, trang thiết bị cơ sở hạ tầng cửa khẩu phụ Thông Thụ để đảm bảo chuẩn bị các điều kiện đề xuất nâng cấp thành cửa khẩu chính. Phối hợp cung cấp các thông tin và trao đổi kinh nghiệm để tỉnh Bo Ly Khăm Xay sớm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục về việc báo cáo Chính phủ Lào quyết định triển khai thực hiện việc nâng cấp cửa khẩu phụ Nậm On thành cửa khẩu chính.

+ Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU). Phối hợp Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện ngoại giao các nước thực hiện công tác bảo hộ công dân, phương tiện tàu thuyền trên địa bàn tỉnh bị nước ngoài bắt giữ trên biển, điều tra, xử lý các vi phạm liên quan.

+ Tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật cho nhân dân và các tổ chức, cá nhân khu vực biên giới đất liền và khu vực biên giới biển đảo. Tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện Hiệp định Quy chế biên giới và cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Lào; Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới tại một số huyện biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh.

- *Công tác tìm kiếm, cất bốc, hồi hương mộ liệt sỹ Việt Nam hy sinh tại Lào:* Tiếp tục hợp tác tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào gắn với thực hiện nhiệm vụ c2000; tổ chức lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào về nghĩa trang liệt sỹ của tỉnh.

- *Công tác an ninh đối ngoại:* Đảm bảo an ninh trật tự phục vụ các hoạt động đối ngoại. Tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế với các nước trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm như: tội phạm về ma túy, xuất nhập cảnh trái phép, mua bán người, buôn lậu, phòng chống khủng bố... nhất là hợp tác với các

tỉnh của Lào đối biên trong công tác đảm bảo an ninh khu vực biên giới, phòng chống ma túy, truy bắt đối tượng truy nã... Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự nhất là quản lý xuất nhập cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

g) Công tác lãnh sự và bảo hộ công dân

- Thực hiện hiệu quả công tác bảo hộ công dân và pháp nhân người Nghệ An ở nước ngoài và người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo quy định về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan xử lý các vấn đề nhạy cảm, phức tạp phát sinh có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh, kịp thời báo cáo cho Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao để có phương hướng giải quyết các vụ việc nghiêm trọng có yếu tố nước ngoài.

- Thực hiện thủ tục xin cấp thẻ đi lại cho doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định tại Quyết định số 09/2023/QĐ-TTg ngày 12/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, cấp và quản lý thẻ đi lại doanh nhân APEC.

h) Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 682/KH-UBND ngày 06/10/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2022 - 2026 trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Kế hoạch số 396/KH-UBND ngày 28/5/2024 của UBND tỉnh về triển khai Quyết định số 1334/QĐ-TTg ngày 10/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động người Nghệ An ở nước ngoài, tập trung việc quán triệt các chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, tăng cường tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, văn hóa, truyền thống của dân tộc Việt Nam. Đẩy mạnh các hoạt động kết nối, thu hút nguồn lực Kiều bào vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao thực hiện các hoạt động trong Chương trình Trại hè thanh thiếu niên Việt kiều và các hoạt động khác liên quan Kiều bào.

- Tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu Kiều bào Nghệ An ở nước ngoài nhằm phục vụ hiệu quả công tác quản lý điều hành.

- Tổ chức chương trình Gặp mặt kiều bào Nghệ An về quê đón Xuân Ất Ty 2025.

i) Công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào

- Thực hiện công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào chặt chẽ, chủ động, kịp thời theo đúng các quy định của Trung ương, Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh và kế hoạch đã được phê duyệt. Xây dựng nội dung các đoàn ra sử dụng ngân sách nhà nước có trọng tâm, trọng điểm, có sự kết nối, phối hợp giữa các đơn vị để đảm bảo tính hiệu quả và tiết kiệm. Thẩm định cấp phép/tham mưu, xây dựng kế hoạch, đón tiếp các đoàn vào chặt chẽ, kịp thời, trọng thị, chu đáo, đảm bảo an ninh chính trị và nhu cầu hợp tác với các đối tác.

- Dự kiến kế hoạch đoàn ra, đoàn vào sử dụng ngân sách nhà nước năm 2025: 60 đoàn ra, 46 đoàn vào (*các Phụ lục 1, 2 kèm theo*).

k) Công tác tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế

- Tổ chức các hội nghị hội thảo trực tuyến và trực tiếp với các đối tác nhằm thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực như đầu tư, thương mại, du lịch, nông nghiệp, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ...

- Thẩm định, cấp phép, kiểm tra và giám sát các hội nghị, hội thảo quốc tế đảm bảo các quy định của pháp luật và yêu cầu của hoạt động an ninh đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

- Dự kiến tổ chức 07 hội nghị, hội thảo quốc tế (*Phụ lục 3 kèm theo*).

4. Đối ngoại nhân dân

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 716/KH-UBND ngày 14/10/2022 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 120-KH/TU ngày 15/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; và tiếp tục thực hiện chủ trương triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân tại Công văn số 3062-CV/TU ngày 06/11/2024 của Tỉnh ủy.

- Phát huy sức mạnh đối ngoại Nhân dân gắn kết với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước trở thành ba trụ cột trên mặt trận ngoại giao; Củng cố mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác chiều sâu và ổn định với Nhân dân các địa phương, các tổ chức, mặt trận nhân dân của các địa phương của Lào và Nhân dân các nước là đối tác truyền thống, đối tác chiến lược của Việt Nam; Mở rộng quan hệ đối ngoại với Nhân dân địa phương các nước mà tỉnh Nghệ An đang chú trọng xây dựng duy trì, phát triển quan hệ hợp tác.

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động đối ngoại nhân dân; đồng thời đấu tranh phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch tới Nhân

dân, cộng đồng quốc tế thông qua công tác thông tin tuyên truyền, giao lưu văn hóa đối ngoại nhân dân; tăng cường quảng bá hình ảnh, văn hoá Xứ Nghệ đến với bạn bè quốc tế.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, kết nối xúc tiến thị trường nước ngoài thông qua hoạt động đối ngoại nhân dân để quảng bá sản phẩm Nghệ An ra nước ngoài. Tổ chức giới thiệu quảng bá các sản phẩm Nghệ An trong các sự kiện liên quan đến đối ngoại nhân dân Cụm thi đua số 1 Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị phía Bắc.

- Tích cực tham gia cùng cả nước vận động, đấu tranh bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc. Tuyên truyền những cơ sở pháp lý, chứng cứ lịch sử... về vị trí, tầm quan trọng của chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, biển đảo Việt Nam đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

- Tiếp tục duy trì phong trào kết nghĩa giữa các cụm dân cư (bản - bản) và đồn biên phòng - đại đội biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Lào nhằm góp phần củng cố tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân, lực lượng bảo vệ biên giới hai nước.

- Tổ chức đại hội các hội hữu nghị thành viên nhiệm kỳ 2025-2030. Tổ chức các hoạt động tọa đàm-giao lưu hữu nghị nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước: LB Nga (30/01/1950-30/01/2025), Ba Lan (04/02/1950-04/02/2025); 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức (23/9/1975-23/9/2025).

5. Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại

Tổ chức và tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng công tác đối ngoại, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, kiến thức nghiệp vụ về đàm phán, ký kết, thu hút đầu tư, thương mại, du lịch, đồng thời nâng cao kỹ năng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức phụ trách công tác đối ngoại của tỉnh do Bộ Ngoại giao và các bộ ngành, cơ quan liên quan tổ chức.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện các nội dung của Chương trình được bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh, nguồn tài trợ và nguồn huy động hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình này phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị mình; định kỳ (6 tháng, cuối năm) báo cáo kết quả hoạt động về UBND tỉnh (qua Sở Ngoại vụ để tổng hợp).

2. Sở Ngoại vụ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện Chương trình, định kỳ (hoặc đột xuất) tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

3. Sở Tài chính phối hợp với Sở Ngoại vụ và các đơn vị liên quan thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định kinh phí đối với các hoạt động đối ngoại trên.

4. Thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đoàn ra, đoàn vào của các cơ quan, đơn vị 01 lần/năm; các cơ quan, đơn vị gửi văn bản về Sở Ngoại vụ trước ngày 30/3/2025 để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Trên đây là Chương trình hoạt động đối ngoại tỉnh Nghệ An năm 2025, yêu cầu các ngành, các địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Ngoại vụ) để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Ban Đối ngoại Trung ương;
- Bộ Ngoại giao;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Lưu: VT, KGVX (Hg, TP).

(b/c)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Đình Long